

## - สำเนา -

### ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรื่อง การจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ ๑๐ จังหวัดสุโขทัย

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) มีความประสงค์จะสอบราคาการจ้างเหมาแรงงานปลูกและบำรุงป่า (ปลูกป่าทั่วไป) หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ ๑๐ จังหวัดสุโขทัย ท้องที่ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงินงบประมาณในการจ้างครั้งนี้ ๕๕๙,๗๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านการปลูกป่าและบำรุงป่า หรือผู้ที่อยู่ในท้องที่หรือผู้ที่เคยปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกจิตสำนึก รักหวงแหน และเกิดความยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า

กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สินป่าแม่สานและป่าแม่สูงฝั่งซ้าย ที่ ๑๐ จังหวัดสุโขทัย ท้องที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กำหนด เสมือนกับผู้เสนอราคาที่ไม่ไปดูสถานที่ โดยให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการทำงาน ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดชอบต่อนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ไม่ได้

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗/กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) [new.forest.go.th/tak๔](http://new.forest.go.th/tak๔) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๑๗๖๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงนาม) สมหวัง เรืองนิวัติชัย

(นายสมหวัง เรืองนิวัติชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

สำเนาถูกต้อง



(นายสมเกียรติ อภินันทโน)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส